

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	หน้าหน้า	
Date : 28 พ.ค. 2561	Page : ๖	No : 61172218

น้ำตาลส่งออกปี'62 ยังพารายังไม่ขึ้นตามน้ำมัน

นางวรรณ ชิตอรุณ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยแนวโน้มราคาอ้อยในฤดูกาลผลิตหน้า รวมถึงทิศทางราคาน้ำตาลทรายในปีหน้าว่ามีแนวโน้มจะดีขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าประเทศผู้ผลิต และส่งออกน้ำตาลขนาดใหญ่ เช่น บราซิล จะประสบปัญหาภัยแล้ง มีผลให้น้ำตาลทรายในตลาดโลกลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาในตลาดดีขึ้น ในขณะที่เดียวกันจีนได้ประกาศจะเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายสำรองในประเทศ (บัพเฟอร์ สต็อก) อีก 3 ล้านตัน เป็นต้น

“หลังจากที่จีนประกาศเพิ่มบัพเฟอร์สต็อกก็เริ่มส่งผลให้ราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น โดยช่วงก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 11 เซนต์ต่อปอนด์ เริ่มขยับมาเป็น 12 เซนต์ต่อปอนด์แล้ว แต่ก็ต้องติดตามต่อไป ถ้าขยับถึง 14 เซนต์ต่อปอนด์ จึงจะเรียกว่าอยู่ในระดับที่สบายใจได้ โดยปกติน้ำตาลทรายกับราคาน้ำมันดิบจะขยับขึ้นตามกัน แต่น้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับขึ้นช่วงที่ผ่านมาในราคาน้ำตาลยังไม่ขยับมากเท่าที่ควร”

นางวรรณกล่าวถึงความคืบหน้าข้อพิพาทระหว่างไทยกับบราซิล โดยบราซิลฟ้องไทยต่อ องค์การการค้าโลก

(WTO) กรณีที่กล่าวหาว่าไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายว่า ล่าสุดยังไม่มีการตั้งคณะลูกขุนและยังไม่มีการถอนฟ้อง เพียงแต่รอดูท่าทีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย โดยคาดว่า หากไทยแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายแล้วเสร็จจะนำไปสู่การถอนฟ้องต่อไป

ส่วนแนวโน้มราคาขาง แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ระบุว่า ราคาขางแผ่นดิบคุณภาพดี ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 48.65 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ขางแผ่นดิบท้องถิ่นอยู่ที่ 46.83 บาท

ต่ออีกโลกรั่ม โดยราคาตลาดตามตลาด
ล่วงหน้าในต่างประเทศ ค่าเงินเยน
แข็งค่าขึ้น ขณะที่น้ำมันดิบในตลาด
ในโลกที่เคยปรับขึ้น แต่เมื่อสัปดาห์ที่
ผ่านมาลดลงมาอยู่ที่ 71.48 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล เป็นผลมาจากสต็อก
น้ำมันน้ำมันดิบในสหรัฐเพิ่มขึ้น
ท่ามกลางความกังวลว่าผู้ผลิตทั้งในและ
นอกกลุ่มโอเปกจะเพิ่มกำลังการผลิต
ในการประชุมโอเปกวันที่ 22 มิถุนายน
2561 ที่จะถึง

มีรายงานแจ้งว่า สถานการณ์
ราคาน้ำมันในตลาดโลกดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560

จากระดับ 43 เหรียญต่อบาร์เรล ขึ้นมา
จากการร่วมมือจำกัดการส่งออกของ
กลุ่มโอเปก และผู้ผลิตที่อยู่นอก
กลุ่มโอเปก ทำให้ราคาขายสังเคราะห์
(Synthetic) ปรับตัวขึ้นตามมาด้วย

ทั้งนี้ราคาขายพาราซีน-ลง
สอดคล้องกับราคาน้ำมัน เนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจะใช้ยางสังเคราะห์
จากยางพาราหรือจากพอลิเมอร์ที่ได้
จากการกลั่นน้ำมันดิบมาเป็นวัตถุดิบ
แต่หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงทำให้
พอลิเมอร์สูงตาม ดังนั้น โรงงาน
อุตสาหกรรมจะหันมาใช้ยางพารา
มาใช้ในการผลิตแทน

01255118